



ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพิ่มเติม

ตามประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ให้ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด ออกตามความมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบ ต่อสังคมส่วนรวม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จะคลี่คลาย โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.dtn.go.th และ <https://dtn.thaijobjob.com>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ